

NĂM THỨ 63

THỨ HAI

19

THÁNG 2-2024

(10-1 năm Giáp Thìn)

SỐ: 9082



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Cùng xây dựng Liên Hà Thái thành "thủ phủ" ngành thiết bị bán dẫn



Nhà điều hành của Công ty Cổ phần Green i-Park tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy).

Sáng nay, ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam tổ chức khởi công dự án nhà máy công nghệ cao chuyên sản xuất thiết bị ngoại vi và máy vi tính tại khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Thái Thụy). Đây là dự án FDI thứ ba trong ngành thiết bị bán dẫn đầu tư và sẵn sàng đi vào hoạt động tại KCN tiền phong trong Khu kinh tế Thái Bình.

Dự án nhà máy Good Way Việt Nam được xây dựng trên diện tích 50.000m² tại lô E2, KCN Liên Hà Thái. Dự án được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 với 44.000m², giai đoạn 2 là 6.000m². Tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.100 tỷ đồng, tương đương 45 triệu USD.

Thời hạn hoạt động của dự án đến năm 2071.

Ông Tsao, Tse - Cheng, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Good Way Việt Nam cho biết: Good Way có lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và cũng là một trong những nhà sản xuất ODM Docking Station (thiết kế và sản xuất phần cứng của máy vi tính) chuyên nghiệp nhất trên toàn cầu. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các thương hiệu máy tính và kênh phân phối nổi tiếng, đồng thời cũng là đối tác hợp tác của nhiều nhà sản xuất vi xử lý lớn trên thế giới. Hiện tại, Good Way sẽ tập trung toàn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại KCN Liên Hà Thái thành một trung tâm cho sự phát triển mới của chúng tôi ở Đông Nam Á.

Là nhà đầu tư có uy tín và giàu năng lực, Good Way Việt Nam đang quyết tâm triển khai nhanh dự án nhà máy công nghệ cao tại KCN Liên Hà Thái. Bên cạnh huy động nguồn lực tài chính, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công tập trung máy móc, nhân lực xây dựng nhà xưởng và mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất. Theo tiến độ giai đoạn 1, dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào quý III/2024, vận hành thử nghiệm vào quý IV/2024 và sản xuất chính thức vào quý I/2025. Công ty sẽ tiếp tục khởi công dự án giai đoạn 2 vào quý IV/2026, hoàn thành xây dựng nhà máy trong quý I/2027 và đưa vào sản xuất chính thức vào quý II/2027.

(Xem tiếp trang 2)
KHÁC ĐUÀN

Du xuân về với đền Trần

Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, du xuân tại đền, chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân và cầu bình an, tài lộc cho năm mới. Tại Thái Bình, Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) là điểm đến của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Trong không khí của những ngày đầu xuân, câu chuyện về các vị vua triều Trần tại Di tích quốc gia đặc biệt như sợi dây vô hình nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người thêm hiểu và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, vương triều Trần được biết đến là một vương triều cường thịnh, giỏi trong phát triển kinh tế - xã hội, một triều đại thượng võ với nghệ thuật quân sự vượt bậc và những chiến công lẫy lừng ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Sau các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược thắng lợi, các vua Trần thường đi thuyền về bến Ngự và dâng chiến công oanh liệt lên tổ tiên. Các vua Trần thường tổ chức tế lễ tại thôn Thái Đường (nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) vào dịp đầu xuân. Nghi lễ này phản ánh truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và phản ánh nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Việt đã được cụ thể hóa thông qua các hình thức thực hành trong sinh hoạt tín ngưỡng - lễ hội rất được chú trọng. Trải qua hơn 7 thế kỷ, ngày nay lễ hội truyền thống tưởng nhớ các vua Trần vẫn được duy trì hàng năm với các nghi lễ long trọng. Hướng đến lễ hội truyền thống năm nay, ngay từ những ngày đầu xuân mới, rất đông nhân dân địa phương và du khách thập phương đã du xuân tại đền Trần.

Là một trong những du khách đến dâng hương tưởng nhớ các vị vua triều Trần và văn cảnh ngày đầu xuân mới tại Di tích quốc gia đặc biệt, chị Bùi Thị Thanh Mai, thành viên CLB Hán Nôm và thư pháp Thái

Bình không khỏi bồi hồi, xúc động. Chị là 1 trong 4 thành viên CLB đã trực tiếp thể hiện 2 câu thơ bát hủ của vua Trần Nhân Tông: "Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Son hà thiên cổ điện kim âu" (Đất nước hai phen chốn ngựa đá/Non sông nghìn thuở vững âu vàng) vào đêm khai mạc lễ hội đền Trần năm 2023. Chị Mai chia sẻ: Nghiên cứu và gắn bó với nghệ thuật thư pháp gần 10 năm nay, kỷ niệm không thể quên đối với tôi là việc được thể hiện 2 câu thơ bát hủ trong không gian linh thiêng của

đêm khai mạc lễ hội đền Trần năm 2023. Tiếp nối thành công đó, các thành viên CLB đã dành nhiều công sức xây dựng chương trình giao lưu các CLB thư pháp và cho chữ tại sân đền vua trong ngày diễn ra lễ hội đền Trần năm 2024. Hy vọng đây sẽ là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc, là kỷ niệm đáng nhớ của du khách khi đến với lễ hội đền Trần năm nay.

(Xem tiếp trang 3)
TU ANH



Lễ hội đền Trần năm 2024 sẽ diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà).

ĐÔNG HƯNG

Thăm, động viên các đơn vị sản xuất đầu xuân



Lãnh đạo huyện Đông Hưng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vọt muối G8.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng vừa đi thăm, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nước Hoàng Hải, Công ty TNHH Duy Tường, Công ty TNHH Minh Danh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành Vinh, Công ty TNHH Hoa Việt, Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vọt muối G8, Công ty Cổ phần Đồ Lương, Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh, Công ty TNHH May Bình Minh ATC, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại Đồng, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng.

Lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023, một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024; hứa quyết tâm đồng hành với huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa doanh nghiệp phát triển; mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa của huyện trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng gửi lời chúc an khang, thịnh vượng tới tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, đồng thời mong muốn năm 2024 các doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn huyện Đông Hưng hiện có hơn 800 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THU HIỀN

Trường Sa - vững vàng giữa trùng khơi

(Xem trang 3)



Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa - giây phút thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc.